

หมอ'บ้านหอมาศาลอ ทางซาบรอบ.สนม

โณณิตหอพระนบ

นบวอญนบญกญน

นบอญนบญอปรนบ
<http://www.matchon.co.th>

แนพพญ200'อลนง

กลุ่มแพทย์ที่ตั้งบอญนบโครงการ
30 บ.แนตคอกนบเอง ทำอวอญประ
ชุม'รวนพลนงพพญเพื่อชาติ'ป่วน
'หมอ'โชติช่วง'ยิวะถูกขวาง ประ
ภาตรีบสนมศรสนมาชกนบหน้าค่าน



100%

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช 2545 ปีที่ 25 ฉบับที่ 8887 ราคา 8 บาท

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กลุ่มพลังแพทย์เพื่อชาติ นำโดย น.พ.โชติช่วง ชุตินธอร์ เจ้าของคลินิกโชติช่วง กทม. ได้เตือนชาวไทยที่ตัดสินใจบริจาคเงินช่วยเหลือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่และเป็นครั้งแรก หลังจากรัฐบาลได้นำนโยบายนี้มาครบหนึ่งปี โดยส่งหนังสือเชิญแพทย์จากโรงพยาบาล(ร.พ.)รัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ มารับฟังการอภิปรายเรื่องอันตรายของโครงการ 30 บาท และร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือใช้หัวชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "The Dangers of Socialized Medicine" โดยระบุว่า จะมีผู้อภิปรายประกอบด้วย พล.ท.น.พ.โกวิท พัทธเมฆาน สมัชชาผู้สวจากจังหวัดสระแก้ว น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช และน.พ.โชติช่วงเอง พร้อมทั้งเปิดให้ร่วมออกความคิดเห็นในเรื่องนี้ ที่ห้อง สัมมนา 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี แพทยสมาคม ขอเชิญอธิบดี เพชรบุรีสดใหม่ ตั้งเวลา 13.00-17.00 น.นั้น ปรากฏว่าก่อนถึงเวลา มีผู้นำป้าย "สมาคมแพทย์โชติช่วงใจซอมนร่า" ไปติดที่หน้าห้องดังกล่าว ขณะที่หน้าห้องสัมมนา 5 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันป้ายว่า ไม่มีการประชุม ส่วนห้องประชุมสยามภูมิวิธานมีการติดป้ายไว้ว่า ประชุมผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ "พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ทำอย่างไรประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด"

น.พ.โชติช่วงกล่าวว่า ได้เจอห้องประชุมไว้แล้ว แต่ถูกจัดให้ไปร่วมประชุมกับอีกแนวหนึ่ง ทั้งที่ตนจัดงานขึ้นเพื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรไม่ทราบว่ามีแรงกดดันหรืออำนาจมาจากไหนมากตั้น ตนไม่ได้ตัดสินใจโครงการ 30 บาทแต่ขอให้ทำหากคนอื่นทำได้จริงๆ ไม่ใช่โฆษณาเกินจริงว่า รักษาทุกโรคแต่กลับไม่รักษาหลายโรคและการจะออก พ.ร.บ.ประกันสุขภาพโดยรวมนสามารถทำได้ กอทุกประการสังคม ระบบสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนประกันสุขภาพเข้าด้วยกัน ก็จะทำให้ข้าราชการและผู้ที่จ้างงานเสียเปรียบ

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของมวลมนุษย์มากเกินไป ซึ่งแท้จริงแล้วความเสมอภาคหมายถึงความเสมอภาคในกฎหมายและการได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น จะทำให้แพทย์ขาดอิสระ การรักษาพยาบาลจะเป็นไปตามที่นักการเมืองกำหนด มาตราฐานการศึกษาจะลดลง ในอนาคตประชาชนจะถูกบังคับให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งจะลดสิทธิมนุษยชน เช่น บังคับว่าต้องหาหมอคนไหน รักษาอะไร ใช้ยาตัวใด เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังที่ประชุมพูดคุยอยู่นานประมาณ 3 ชั่วโมง น.พ.โชติช่วงก็ได้ออกมาเล่ากับผู้สื่อข่าวว่า กำลังหาช่องทางออกกับแพทย์ที่มาประชุมเพื่อให้ทราบเจตนาจริงในใจจริง โดยแจกเอกสารให้แพทย์ที่สนใจร่วมสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มพลังแพทย์เพื่อชาติ จะได้รับตัวกันเพื่ออิสระของวิชาชีพแพทย์ คัดค้านกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อแพทย์ ผู้คุ้มครองสิทธิของแพทย์ พัทธเมฆานศรีภาพของประชาชน ทั้งนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง เป็นองค์กรไม่มุ่งหวังผลกำไร แต่จะพิทักษ์ไว้ซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของแพทย์ รวบรวมพลังเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ศาสตราจารย์ แต่หาประโยชน์จะบริจาคนเพื่อช่วยกิจกรรมก็ได้ โดยจะมอบอาสาสมัครช่วยเผยแพร่ข่าวสารทางด้านวิชาการ กฎหมาย จัดตั้งเครือข่ายหาทุน และร่วมเดินทางไปยังหน่วยงานสื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ประกันสุขภาพต่อไป

หลังการประชุมยุติลง พล.ท.น.พ.โกวิท แถลงว่า ที่ประชุมได้สอบถามกันว่า ควรจะคัดค้าน 100% หรือให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.ประกันสุขภาพ ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าการแก้ไข เพราะร่าง พ.ร.บ.นี้ยังมีข้อบกพร่องหลายจุดเช่น ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับไม่ชัดเจน เขียนไว้เพียงว่า ตามที่คณะกรรมการกำหนด ขณะเดียวกันสิทธิของคณะกรรมการ 2 ชุดตาม พ.ร.บ.นี้ไม่มากเกินไป จนหวังว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเอารัฐบาลบังหลวง นอกจากนี้การรวมกองทุนทั้งสามเข้าด้วยกัน จะทำให้ประชาชนไม่มีอำนาจในการต่อรอง พวกเขาจะนำข้อสรุปนี้ไปเสนอให้มีการแก้ไขร่างพ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งกำลังอยู่ในขั้นวุฒิสภา ถ้าแก้ไขได้ก็จะจบลงด้วยดี แต่ถ้าไม่เช่นนั้น ก็จะมีมาตรการอื่นต่อไป